



ข่าวประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที่ ๑๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## มศว ช่วยทดสอบ"น้องปังปอนด์"เด็กอัจฉริยะ



**มศว ช่วยทดสอบความสามารถ"น้องปังปอนด์" เตรียมพร้อมการหาโรงเรียน-ดูแลรับมือ  
ด้านพัฒนาการเด็กอัจฉริยะ**

จากกรณีช.ธันวา วรตุนแก้ว หรือน้องปังปอนด์ วัย 3 ขวบ 2 เดือน เด็กน้อยอัจฉริยะจาก อ.แม่เมาะ  
จ.ลำปาง สามารถอ่านหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้เข้า  
โรงเรียน โดยล่าสุดน.ส.พนิดา ทักษิณานิมุข นายกสมาคมพัฒนาแม่เมาะ ได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ  
เนื่องจากครอบครัวลำบาก โดยรับปากว่าจะสนับสนุนให้น้องปังปอนด์ได้เรียนหนังสือถึงขั้นสูงสุดที่  
น้องปังปอนด์ต้องการนั้น

วันนี้ (18 ก.พ.) น.ส.พนิดา กล่าวว่า หลังนำน้องปังปอนด์เดินทางไปออกรายการทีวีและได้พบกับ **ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองประธานโครงการศักยภาพเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้กล่าวกับตนว่าน้องปังปอนด์เป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษจริง** ที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือการที่น้องปังปอนด์จะเข้าเรียนหนังสือที่ไหน ต้องไปทำความเข้าใจกับครูที่สอน ถึงปัญหาที่จะตามมาเพราะว่าน้องปังปอนด์นั้นเรียนรู้ได้เร็วกว่าเด็กวัยเดียวกันมากอาจมีปัญหากับเพื่อนได้ ดร.อุษณีย์ บอกด้วยว่า อีก 2 เดือนจะเปิดหลักสูตรสำหรับเด็กต่างจังหวัด ประมาณ 8 วัน เพื่อเข้าทดสอบศักยภาพและทดสอบความสามารถอีกหลายๆด้าน จะได้ทราบถึงพัฒนาการของเด็กที่ชัดเจนขึ้น นำไปสู่การเตรียมตัวรับมือในการดูแลเด็กพิเศษ แต่ต้องนำน้องปังปอนด์เข้ากรุงเทพฯ ไปทดสอบก่อนเข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเตรียมพร้อมในการส่งน้องเข้าโรงเรียน

อย่างไรก็ตามขณะนี้น้องปังปอนด์มีพัฒนาการที่ดีกว่าเดิมมากหลังจากที่ได้เดินทางและออกไปใช้ชีวิตกับคนแปลกหน้าหลายๆคนในหลายวันที่ผ่านมา มีการพัฒนาด้านอารมณ์ ช่วยตัวเอง ไม่งอแง และอารมณ์ดีตลอดเวลา ด้านครอบครัวได้พยายามเลี้ยงดูน้องปังปอนด์อย่างปกติทั่วไป ตามธรรมชาติของเด็กเพราะเกรงว่าอาจมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันได้